

# ดวงออนไลน์

(8 สิงหาคม 2557)

โดย ชรรมาธิปติ

## ดวงชะตาของผู้ที่เหมาะสมในการทำอาชีพเกี่ยวกับความสวยงาม

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามแฝงว่า “บุปผา” เกิดวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2527 เวลา 09.25 น. ชัยนาท เพศหญิง

โดยรวมถือเป็นดวงชะตาที่ดีดวงหนึ่ง มีดาวดีที่มีความเข้มแข็งอยู่หลายดวง อาจจะมีดาวบางดวงที่ดูเผินๆอาจจะเข้มแข็ง แต่ในระยะยาวอาจจะให้โทษแก่คุณได้บ้าง

คุณให้รายละเอียดเหตุการณ์ในชีวิตของคุณมาหลายเรื่องเพื่อสอบถาม ซึ่งก็ตรงตามดวงชะตาของคุณ แสดงว่าคุณก็คงจะสนใจในวิชาโหราศาสตร์ หรือไม่ก็สนใจการพยากรณ์ดวงชะตาพอสมควร และเป็นคนที่เก็บรายละเอียดของชีวิตได้ดีมาก

ในดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณสามารถศึกษาวิชาโหราศาสตร์ได้ และ คุณน่าจะมีญาณสัมผัสพิเศษ หรือที่เรียกกันว่า “ซิกซ์ เซนส์”

คำถามที่หนึ่ง ดิฉันอยากทราบว่าควรจะค้าขายสินค้าแนวไหนถึงจะทำได้ง่ายที่สุด

คุณเป็นคนฉลาดในการหาทรัพย์ หาทรัพย์เก่ง และ มักจะมีคนช่วยเหลือได้ด้วย และมักจะมีความคิดริเริ่มอะไรใหม่เสมอ เรียกว่า มีความกระตือรือร้นในการหาทรัพย์

แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยในเรื่องการใช้จ่าย เพราะโอกาสที่คุณจะก่อหนี้ก่อนสิ้นขึ้นมานอนาคตนั้น เป็นไปได้มาก หรือ อาจจะเป็นเพราะลูกน้องบริวารทำให้คุณเสียทรัพย์ก็ได้ แม้ว่า你会หาทรัพย์ได้มากก็ตาม ยิ่งในขณะนี้ ดูเหมือนว่าจะมีรายจ่ายมากทีเดียวจากเพื่อนฝูงสังคม และค่าใช้จ่ายในบ้านหรือที่ทำงาน

เมื่อถามว่าควรจะค้าขายสินค้าแนวไหนจึงจะดี ผมมองเห็นว่า งานที่เหมาะสมกับคุณ ควรจะต้องมีหลักวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้อง จะต้องมีความสวยงามเข้ามาเป็นส่วนผสม หรือ ต้องใช้ศิลปะเข้ามาช่วยในการสร้างงาน

นอกจากนี้ สินค้าที่จะทำควรจะเป็นพวกของเหลว ของที่ระเหิดระเหยได้ง่าย ของที่จับต้องไม่ได้ คล้ายๆการจินตนาการ การเพื่อฝัน

นอกจากนี้ ผมยังเห็นว่า งานของคุณยังจะต้องเกี่ยวข้องกับการพูดการจา การหว่านล้อม การจัดการเขียน พูดง่ายๆก็คือ คุณยังมีพรสวรรค์ในการจัดการเขียน การเล่าเรื่อง หรือ เขียนหนังสือประเภทนวนิยายได้ดีอีกด้วย หากเอามาใช้ร่วมกับการทำอาชีพก็อาจจะทำให้อาชีพการงานรุ่งเรืองได้

แต่บางครั้ง บทที่ว่าคุณจะพูดไม่ดี ก็สามารถสร้างศัตรูให้แก่ตัวคุณได้เช่นกัน เรื่องนี้จะต้องระมัดระวังด้วย

ทั้งหมดเหล่านี้ เป็นแนวทางที่คุณจะสามารถหาทรัพย์ได้ดี เพราะดวงดาวให้คุณ

คำถามที่สอง ดิฉันอยากทราบว่าต้องระวังเรื่องสุขภาพ หรือ อันตรายอะไรบ้าง เพราะวันก่อนฝันไม่ค่อยดี กลัวอายุสั้นค่ะ

เนื่องจากคุณเป็นคนช่างคิดเพื่อฝัน หรือจินตนาการไปเรื่อยเปื่อย ขณะเดียวกัน คุณมักจะคิดเป็นทุกข์ สันโดษ และช่างสังเกตจดจำรายละเอียด เมื่อเอาทั้งหมดมาประติดประต่อ ก็อาจจะทำให้เกิดความกังวล

ก็ขอเรียนว่า อย่าเพิ่งตกอกตกใจไป โดยเฉพาะช่วงนี้ ซึ่งคุณอาจจะมีอาการป่วยได้บ้าง และมักจะเกี่ยวกับเส้นเอ็น หรือ กระดูก

นอกจากนี้ ที่จะเตือนให้ระวังสุขภาพก็คือ เรื่องความดันโลหิต และให้ระวังในเรื่องการทานอาหารที่อาจจะเป็นพิษ และระวังในเรื่องระบบการย่อยอาหาร ระบบการหายใจ และ เกี่ยวกับความคิดและสมอง

ที่ต้องเตือนให้ระวังสุขภาพ และอุบัติเหตุอยู่บ้างก็คือ ตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณกลางปีหน้า ขับรถขับราที่ควรระวังเป็นพิเศษ

นอกจากนี้ ก็ขอเตือนให้คุณหมั่นทำบุญทำทาน ทำกุศล และ ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ จะได้ส่งเสริมให้ดวงชะตาดีขึ้น และทำให้จิตใจสงบยิ่งขึ้น

คำถามสุดท้าย ดิฉันต้องปฏิบัติกรรมแนวไหนถึงจะเข้ากับดวงชะตาดิฉันคะ

การทำบุญทำกุศล ไม่ว่าจะทำแบบไหนก็ส่งผลดีด้วยกันทั้งนั้น แต่ผู้ทำก็ต้องมีสติในการทำด้วย เช่น การทำบุญบริจาคทาน ก็ควรจะทำแต่พอเพียง ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเอง และ ครอบครัวยุติธรรมเอาบ้านที่เดินทางไปขายเพื่อบริจาคให้วัดโดยที่ผู้ครองลูกหลานไม่ยินยอมพร้อมใจด้วย แบบนี้แทนที่จะได้บุญ กลับสร้างบาปขึ้นอีก

การทำบุญที่ไม่สร้างผลกระทบต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยก็คือการปฏิบัติธรรม ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติที่วัด หรือ สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไหน สามารถปฏิบัติได้แม้แต่ในบ้านของตัวเองหากมีความสงบพอ

ตามคำสอนของพระหลายองค์เท่าที่ผมยังจำได้ ท่านสอนว่า การปฏิบัติธรรมสามารถทำได้ทุกเมื่อ แม้ไม่ต้องปฏิบัติเลย ก็คือ การทำจิตใจให้ร่วมกุศลในสิ่งดีๆที่คนอื่นทำ เช่น เห็นคนอื่นตักบาตร เราก็ร่วมรู้สึกอนุโมทนาไปด้วย ใครทำดี เราก็ร่วมยินดีด้วย แค่นี้ก็ได้บุญ

และเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดตกทุกข์ได้ยาก ก็แสดงความรู้สึกเห็นใจ และ ภาวนาให้เขาพ้นทุกข์ แค่นี้ก็ได้บุญแล้วละครับ

หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณบุปผา ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้ว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [thammathihti@gmail.com](mailto:thammathihti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณพิชญ์ โลก ครับ



10.ชอบคิดมาก คิดละเอียด วิตกกังวลสูง ละเอียดถี่ถ้วน ชอบประหยัดและกังวลอนาคต เพราะตอนเด็กพ่อไม่ค่อยซื้ออะไรให้ พ่อบังคับให้เรียนเก่ง ตอนเด็กจึงเรียนเก่ง พอโตมาย้ายมาเรียนกรุงเทพจึงไม่สนใจเรียน มีวาทของมาชาย กลายเป็นเรียนไม่เก่ง

11.เคยประกวดร้องเพลง ได้รางวัล แต่พ่อไม่ให้เป็นนักร้องค่ะ ไม่อยากให้ค้าขายด้วย ไม่อยากให้มีแฟน เพราะพ่ออยากให้เป็นข้าราชการ อยากให้อยู่บ้านพ่อ ไม่อยากให้แยกออกไปอยู่ที่อื่น แต่ดิฉันไม่ค่อยยอมค่ะ เพราะคือเสียบ ความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกับพ่อค่ะ ตอนเด็กๆพ่อชอบทำโทษแรงๆ จับขังห้องให้อ่านหนังสือ ตอนเด็กๆอยู่ในระเบียบวินัยของพ่อจนอึดอัดมากค่ะ พอสอบติดที่กรุงเทพเลยเป็นอิสระมากจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

12.ดิฉันมีความสามารถในการวิจัยด้วยค่ะ ตอนเรียนนั้นเรียนไม่เก่ง แต่ตอนทำงานจริงกลับเด่นขึ้นมา